

ทันหุ้น - BWG โบรคเกอร์แกนกลางงานฟื้นจุดต่ำสุด ไตรมาส 3/2560 กลับสู่ภาวะปกติ ธุรกิจกำจัดขยะอุตสาหกรรมโดดเด่น พร้อมรับรู้โรงไฟฟ้าขยะ 8 เมกะวัตต์ เดิมไตรมาส คาดสร้างกำไร 7 ล้านบาทต่อเดือน ลุยโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 454 ล้านบาท คาดกำไรราว 4-5 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมซื้อเป่า 2.46 บาท

นักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผ่านฟื้นจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/2560 และฟื้นตัวในไตรมาส 2/2560 อย่างไรก็ดี ฐานกำไรปกติต่อไตรมาส อิงจากปีก่อนหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 85 ล้านบาท ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่าจากธุรกิจรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมในไตรมาส 3/2560 จะกลับสู่ภาวะปกติระดับ 80-85 ล้านบาทต่อไตรมาส

● **รับรู้อายุไฟ 8 MW**

ประกอบกับ มี Upside ส่วนเพิ่มจาก บันทึกรายได้โรงไฟฟ้าขยะ 8 เมกะวัตต์ คาดกำไรสุทธิราว 7 ล้าน

**BWGผลงานฟื้นจุดต่ำสุด  
รับรู้อายุไฟ 8MWเพิ่มเติมสู่**



บาทต่อเดือน โดยในกรกฎาคมที่ผ่านมา เดินเครื่องได้ในระดับที่ดี จ่ายไฟได้ในระดับ 90% รวมทั้งเริ่มรับรู้รายได้จากลำห้วยคลิตี้ราว 30 วันทำการ เริ่ม 1 กันยายน 2560 คาดสร้างกำไรราว 4-5 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นคงแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 2.46 บาท

ส่วนการได้งานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 16 เดือน ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 ตลอดจนแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 โดยตั้งสมมติฐานบันทึกรายได้เฉลี่ย

เดือนละ 28.4 ล้านบาท อ้างอิงอัตรากำไรสุทธิที่ 25%

● **ครึ่งหลังฟื้นตัวดี**

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ของ BWG สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก โดยจะเห็นภาพการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการขายตัวของปริมาณขยะในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งรายเดิมที่มีการขยายกำลังผลิต ทำให้ปริมาณการกำจัดขยะในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และจากผู้ประกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จากการกลับมาให้บริการโรงบำบัดน้ำเสียได้ตามปกติ หลังจากที่มีการปิดปรับปรุงในช่วง

ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าว เข้ามาช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ประกอบกับบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะขนาด 8 เมกะวัตต์ ที่เริ่มขายไฟได้แล้วตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 2/2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้จากการเร่งขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่นักลงทุน ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ ที่นำเข้ามาเพื่อส่งออกและเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างประเทศให้หันกลับเข้ามาลงทุนขยายฐานและกำลังการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม 3 เขต อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มากขึ้น